

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรม “ไอทีกับการสืบค้นและ จัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”

2-7 สิงหาคม 2553 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ	โครงการอบรม “ไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
ผู้รับผิดชอบโครงการ	ดร.ศรียา บิลแสละ ประธานโครงการ นางสาวอรทัย จารูวิเศษ เลขานุการโครงการ
คณะ/หน่วยงาน	คณะวิทยาการสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	0 7334 9692
E-mail	joratai@bunga.pn.psu.ac.th, kittisak-p@bunga.pn.psu.ac.th
ระยะเวลาดำเนินการ	รุ่นที่ 1: วันที่ 2-3 สิงหาคม 2553 (2 วัน) รุ่นที่ 2: วันที่ 4-5 สิงหาคม 2553 (2 วัน) รุ่นที่ 3: วันที่ 6-7 สิงหาคม 2553 (2 วัน)
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร	450,000 บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	270,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	180,000 บาท

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นของตนเองได้ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็นรุ่นละ 50 คน จำนวน 3 รุ่น

กิจกรรมที่ดำเนินการ

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นข้อมูล”
- บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “แนะนำการใช้ E-mail”
- บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง Web blog ผ่าน Gotoknow / Facebook / Hi5”
- บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Word สำหรับการจัดการเอกสาร”
- บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดเก็บและจัดการข้อมูล”

โดยวิทยากรจากคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สรุปผลการดำเนินการ

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวนรวม 89 คน คิดเป็นร้อยละ 59.33 จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดปัตตานีคิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาเป็นส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 23.7 และจังหวัดนราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 14.87 ตามลำดับ (รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน, รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน และรุ่นที่ 3 จำนวน 19 คน) โดยมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจภาพรวมในโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.8 จากผลการประเมินโครงการสามารถอนุมานได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตพื้นฐาน สามารถสืบค้นข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ผลกระทบที่ชุมชนได้รับ

เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลของชุมชนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ระบบข้อมูลมีคุณภาพช่วยในการตัดสินใจในการบริหารงาน/พัฒนาชุมชนมีความชัดเจนและรวดเร็วขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาจัดอบรม 2 วัน ไม่เพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติการเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง

ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าอบรมเสนอแนะให้มีการขยายเวลาในการอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานจริง

ทิศทางการพัฒนาในปีถัดไป

ปรับหลักสูตรกิจกรรมให้เน้นการฝึกอบรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง